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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2558 
บริษทั  ซิตี ้สตีล  จาํกดั (มหาชน) 

วนัจนัทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2558 เวลา 15.00 น. 

สถานทีป่ระชุม  ห้องทพัพระยา ชั้น 2โรงแรมชลอินเตอร์ เลขท่ี 934 ถนนสุขุมวิท ตาํบลบางปลาสร้อย อาํเภอเมืองชลบุรี จงัหวดั
ชลบุรี 

กรรมการและผู้บริหารทีเ่ข้าร่วมประชุม  
1) คุณบุญทิพย ์  ชา้งนิล กรรมการบริษทั / กรรมการผูจ้ดัการ 
2) คุณภณิดา ใชเ้ฮง กรรมการบริษทั / รองกรรมการผูจ้ดัการ 
3) คุณอนุตร ตนัตราภรณ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
4) คุณภทัรธร  ทศันสุวรรณ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
5) คุณหริรักษ ์ จามรกลุ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

ผู้สอบบัญชีทีเ่ข้าร่วมประชุม 
1) คุณวนันิสา งามบวัทอง ผูส้อบบญัชี บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั 
2) คุณสุธีรา พนัธ์ุอุดมศกัด์ิ เจา้หนา้ท่ีบริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั 

เร่ิมประชุมเวลา  15.05 น. 
คุณอนุตร   ตนัตราภรณ์ ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นประธานท่ีประชุม 

เร่ืองแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 
1. การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2558 ในวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2558 มีผูถื้อหุน้ของบริษทัเขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 40 

ราย นบัจาํนวนหุน้ได ้228,755,886 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 76.25 โดยแบ่งเป็นผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองจาํนวน 
13 ราย นบัจาํนวนหุน้ได ้45,829,341 หุน้ และโดยการรับมอบฉนัทะจาํนวน 27 ราย นบัจาํนวนหุน้ได ้182,950,545 หุน้ 
ซ่ึงตามกฎหมายมาตรา 103 กาํหนดไวว้่าในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุม
ไม่นอ้ยกว่า 25 คน หรือไม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึงของจาํนวนผูถื้อหุน้ และมีหุ้นรวมกนัไม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของจาํนวนหุ้นท่ี
จาํหน่ายไดท้ั้งหมด ดงันั้นจึงถือวา่ครบเป็นองคป์ระชุม 

2. ระเบียบการลงคะแนนเสียง สาํหรับผูถื้อหุน้ท่ีมาดว้ยตนเอง 1 ท่าน มีจาํนวนเสียงเท่ากบัจาํนวนหุน้ท่ีถือ ซ่ึงในการออก
เสียงของผูถื้อหุน้ 1 ท่านนั้นจะตอ้งออกเสียงเท่ากบัจาํนวนหุน้ท่ีถือทั้งหมด โดยไม่สามารถแบ่งเสียงออกเป็นหลายส่วน
ได ้สาํหรับผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะใหก้บัผูรั้บมอบฉนัทะ จะมีคะแนนเสียงเท่ากบัจาํนวนหุน้ท่ีไดรั้บมอบฉนัทะ 

3. การพิจารณาเร่ืองต่างๆ จะพิจารณาตามวาระการประชุมท่ีไดก้าํหนดไว ้หากผูถื้อหุน้ท่านใดท่ีมีส่วนไดส่้วนเสียกบัวาระ
ท่ีนาํมาพิจารณา ขอใหง้ดออกเสียงในวาระนั้นๆ แต่ไม่รวมถึงวาระท่ี 5 พิจารณาเลือกตั้งและแต่งตั้งกรรมการใหม่แทน
กรรมการท่ีออกตามวาระ 

4. ผูถื้อหุน้สามารถแสดงความคิดเห็นหรือซกัถามไดเ้ม่ือผูด้าํเนินการประชุมกล่าวจบ และเปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมแสดง
ความคิดเห็น 
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5. ในการพิจารณาเพ่ือผา่นวาระการประชุมต่างๆ ขอใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมลงมติ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง โดย
ผูด้าํเนินการประชุมจะสอบถามเฉพาะคะแนนเสียงไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียง ขอใหผู้ท่ี้ประสงคล์งมติไม่เห็นดว้ยหรือ
งดออกเสียง ยกมือข้ึนเพื่อใหเ้จา้หนา้ท่ีทาํการเกบ็คะแนน สาํหรับผูเ้ขา้ร่วมประชุมท่ีไม่ยกมือ ท่ีประชุมถือว่าลงมติเห็น
ดว้ย ซ่ึงหลงัจากท่ีนับคะแนนเสียงเสร็จส้ินแลว้จะประกาศจาํนวนราย จาํนวนเสียง และจาํนวนร้อยละทศนิยมสอง
ตาํแหน่งของผูท่ี้ลงคะแนนเสียงใหท้ราบ และในกรณีท่ีไม่มีผูไ้ม่เห็นดว้ย ไม่มีผูง้ดออกเสียง ใหถื้อว่าท่ีประชุมพิจารณา
แลว้มีมติเป็นเอกฉนัท ์

6. การลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนน ขอใหผู้ถื้อหุน้ใชป้ากกาในการลงคะแนนพร้อมทั้งลงลายมือช่ือในบตัรลงคะแนน
ทุกใบเพื่อความถูกตอ้งและชดัเจน นอกจากน้ียงัเป็นการป้องกนัมิใหผู้อ่ื้นสามารถทาํการแกไ้ขบตัรลงคะแนนของท่าน
ได ้

7. การเกบ็บตัรลงคะแนน 
7.1 บตัรลงคะแนนจะฝากหรือส่งแทนกนัไม่ได ้ตอ้งลงคะแนนดว้ยตนเอง  
7.2 หลงัจากท่ีท่านประธานไดแ้จง้ใหล้งคะแนนเสียงแลว้ ทางเจา้หนา้ท่ีจะทาํการเกบ็บตัรลงคะแนนพร้อมกนัทั้งหมด 

8. ทางบริษทัไดจ้ดัให้มีตวัแทนของผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นคนกลางท่ีเป็นอิสระตรวจสอบการนบัคะแนนเสียงในท่ีประชุม โดย
ไดรั้บความอนุเคราะหจ์ากบริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั ซ่ึงเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั มาทาํการนบัคะแนนเสียงเพี่อ
ความโปร่งใส 

ท่ีประชุมรับทราบ  และเร่ิมพจิารณาตามระเบียบวาระดงัต่อไปน้ี 

วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจําปี 2557 เมือ่วนัที ่28 พฤศจกิายน 2557 
ผูด้าํเนินการประชุมแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบว่าการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2557 ไดจ้ดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 28 พฤศจิกายน 
2557 โดยไดจ้ดัส่งสาํเนารายงานการประชุมจาํนวน 11 หนา้ ตามท่ีแนบมาใหผู้ถื้อหุน้ทุกท่านแลว้ 
ความเห็นคณะกรรมการ ผูถื้อหุน้สมควรรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2557 และหากผูถื้อหุน้ท่าน
ใด  มีขอ้สงสยัหรือขอ้ซกัถามกเ็ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมแสดงความคิดเห็นได ้

ความเห็นทีป่ระชุม 
 ผูถื้อหุ้น นายนรา ศรีเพชร กล่าวชมเชยบริษทัท่ีปฏิบติัตามคาํแนะนําในการระบุช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีขอ้สงสัยหรือ

ซกัถาม และระบุช่ือผูต้อบในรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ และขอใหบ้ริษทัปฏิบติัเช่นน้ีต่อไป 
 คณะกรรมการบริษทัรับทราบและจะนาํไปปฏิบติัอยา่งต่อเน่ือง 

มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมพจิารณาแลว้มีมติใหรั้บรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2557 
ดว้ยคะแนนเสียง เห็นดว้ย 40 ราย จาํนวนเสียง 228,755,886 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่มีผูอ้อกเสียงไม่เห็นดว้ย และไม่มีผูง้ดออกเสียง 

วาระที ่2 พจิารณารับทราบผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปี 2557/2558  
ผูด้าํเนินการประชุมแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบว่าคณะกรรมการไดส้รุปรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทั ประจาํปีส้ินสุด 
วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2558 ในรายงานประจาํปี 2558  และไดจ้ดัส่งให้ผูถื้อหุ้นทุกท่าน รายงานดงักล่าวได้ผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการแล้วเห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงขอเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือรับทราบผลการ
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ดาํเนินงานของบริษทั ประจาํปี 2557/2558 โดยวาระน้ีเป็นวาระท่ีแจง้ใหท่ี้ประชุมรับทราบจึงไม่มีการลงมติในวาระน้ี 
หากผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้สงสยัหรือขอ้ซกัถามกเ็ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมแสดงความคิดเห็นได ้

ความเห็นทีป่ระชุม 
 ผูถื้อหุ้น นางสาวจุรีรัตน์ ช่ืนสุวรรณ ผูรั้บมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย อาสาพิทกัษสิ์ทธิผูถื้อหุ้น

สอบถามความคืบหนา้เก่ียวกบัการเขา้ร่วมโครงการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ CAC มีการสมคัรในเวบ็ไซตข์อง IOD 
แลว้หรือไม่ และไดด้าํเนินการถึงขั้นตอนใด 

 นางบุญทิพย ์ชา้งนิล กรรมการบริษทั / กรรมการบริหาร ไดช้ี้แจงว่าทางบริษทัไดมี้การสมคัรเขา้ร่วมเป็นสมาชิก 
“เครือข่ายหุน้ส่วนตา้นทุจริตเพื่อประเทศไทย” เรียบร้อยแลว้ สาํหรับโครงการของ IOD ขณะน้ีอยูใ่นระหว่างการ
ดาํเนินการ 

 ผูถื้อหุน้ นายสันติ เต็มกุลเกียรติ ไดส้อบถามเก่ียวกบัรายงานประจาํปี 2558 ในหนา้ท่ี 5, 20 และ 93 ว่าขอ้มูลมี
ขอ้ผิดพลาดหรือไม่ 

 คณะกรรมการบริษทัรับทราบและจะนําไปตรวจสอบ หลังจากนั้นทางบริษทัได้ตรวจสอบแลว้พบว่าขอ้มูล
ดงักล่าวตามรายงานประจาํปี 2558 ไดจ้ดัทาํข้ึนอยา่งถูกตอ้งและไม่มีขอ้ผดิพลาดแต่ประการใด 

ท่ีประชุมรับทราบผลการดาํเนินงานของบริษทัสาํหรับรอบปี 2557/2558  

วาระที ่3  พจิารณาอนุมติังบการเงนิและงบการเงนิรวมประจําปีส้ินสุด วนัที ่31 กรกฎาคม 2558 
คณะกรรมการไดพิ้จารณางบการเงินและงบการเงินรวมประจาํปีส้ินสุด วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2558 ประกอบด้วย งบ
แสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ และงบกระแสเงินสด ซ่ึงได้
แสดงไวใ้นรายงานประจาํปี 2558 และไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ทุกท่านพร้อมกนัน้ีแลว้ โดยบริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั 
ผูส้อบบญัชีของบริษทั ไดต้รวจสอบและรับรองงบการเงินดงักล่าวเรียบร้อยแลว้ 
ความเห็นคณะกรรมการ ผูถื้อหุน้สมควรอนุมติังบการเงินประจาํปีส้ินสุด วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2558 หากผูถื้อหุน้ท่านใด
มีขอ้สงสยัหรือขอ้ซกัถามก็เปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมแสดงความคิดเห็นได ้
ในวาระน้ีมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพ่ิมข้ึนอีก 1 ราย ถือหุน้จาํนวน 24,000 หุน้ ทาํใหมี้ผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 41 
ราย นบัจาํนวนหุน้ได ้228,779,886 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 76.26 

ความเห็นทีป่ระชุม 
 ผูถื้อหุ้น นางสาวจุรีรัตน์ ช่ืนสุวรรณ ผูรั้บมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย อาสาพิทกัษสิ์ทธิผูถื้อหุ้น 

สอบถามเก่ียวกบัสาเหตุท่ีทาํใหก้าํไรสุทธิลดลง 
 นางบุญทิพย ์ชา้งนิล กรรมการบริษทั / กรรมการบริหาร ไดช้ี้แจงว่าเป็นผลมาจากสภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศ

ท่ีชะลอตวัลงอย่างต่อเน่ือง ส่งผลกระทบต่อหลายกลุ่มอุตสาหกรรมโดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และ
กลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้าง ซ่ึงไดมี้การลดกาํลงัการผลิตรวมถึงลดอตัราการจา้งงาน อีกทั้งการลงทุนของภาครัฐท่ี
ยงัไม่ชดัเจน กส่็งผลใหค้วามเช่ือมัน่ของผูป้ระกอบการและผูบ้ริโภคลดลงเป็นลาํดบั ภาคเอกชนระมดัระวงัในการ
ใชจ่้ายมากข้ึนจึงชะลอการลงทุน ทาํให้ความตอ้งการใชผ้ลิตภณัฑข์องบริษทัซ่ึงเป็นสินคา้ทุนปรับตวัลดลง จึง
ส่งผลใหร้ายไดแ้ละกาํไรสุทธิปรับตวัลดลง ประกอบกบันโยบายการตั้งราคาขายแบบตน้ทุนบวกดว้ยกาํไรส่วน
เพิ่ม เม่ือราคาเหลก็ซ่ึงเป็นวตัถุดิบหลกัในการผลิตมีการปรับตวัลดลง ก็ทาํใหร้ายไดจ้ากการขายลดลง และส่งผล
ใหก้าํไรสุทธิของกลุ่มบริษทัลดลง 
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 ผูถื้อหุน้ นายยศพนธ์ สุธารัตนชยัพร สอบถามเก่ียวกบัรายไดท่ี้ลดลงมาเร่ือยๆ ในทุกไตรมาสมีผลมาจากอะไรและ
แนวโนม้ของรายไดใ้นอนาคตทางบริษทัมองวา่เป็นอยา่งไร 

 นางบุญทิพย ์ชา้งนิล กรรมการบริษทั / กรรมการบริหาร ไดช้ี้แจงว่าสาํหรับรายไดท่ี้ปรับตวัลดลงนั้นเป็นไปตาม 
รายละเอียดท่ีไดแ้จง้ใหท้ราบไปแลว้ขา้งตน้ แต่สาํหรับแนวโนม้รายไดใ้นอนาคตยงัตอ้งติดตามดูภาวะเศรษฐกิจ 
และสถานการณ์อยา่งใกลชิ้ดต่อไป 

 ผูถื้อหุ้น นายนรา ศรีเพชร สอบถามเก่ียวกบัยอดขายท่ีลดลงแต่กาํไรสุทธิลดลงในอตัราท่ีไม่มากนัก บริษทัมี
วิธีการดาํเนินงานอย่างไรใคร่ขอขอ้มูลเพื่อเป็นความรู้ เพราะจากยอดขายและกาํไรท่ีเกิดข้ึนเป็นอตัราท่ีรับไดเ้ม่ือ
เทียบเป็นสดัส่วนแลว้อตัรากาํไรสุทธิยงัมากกว่าปีท่ีผา่นมา 

 นางบุญทิพย  ์ช้างนิล กรรมการบริษทั / กรรมการบริหาร ได้ช้ีแจงว่าเน่ืองจากสภาวะเศรษฐกิจชะลอตวัและ
ปรับตวัลงอย่างต่อเน่ือง เป็นปัจจยัหลกัท่ีทาํใหบ้ริษทัตอ้งเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกบัสถานการณ์เศรษฐกิจท่ี
ถดถอย ประกอบกบัการบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพจึงทาํใหบ้ริษทัยงัคงรักษาสดัส่วนอตัรากาํไรสุทธิไวไ้ด ้

 ผูถื้อหุ้น นายเมืองทอง เสถียรศกัด์ิพงศ์ สอบถามเก่ียวกบัผลิตภัณฑ์ท่ีบริษทัผลิตให้กับลูกคา้กลุ่มยานยนต์มี
อตัราส่วนก่ีเปอร์เซ็นต์เม่ือเทียบกบัรายได ้จากการติดตามข่าวในหนา้หนงัสือพิมพค์าดว่าปีหนา้กลุ่มยานยนต์มี
แนวโนม้ดีข้ึนทางบริษทัมีความเห็นอยา่งไร 

 นายอนุตร ตนัตราภรณ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ ไดช้ี้แจงว่ากลุ่มลูกคา้ในอุตสาหกรรมยาน
ยนตมี์สัดส่วนรายไดป้ระมาณร้อยละ 40 - 50 สาํหรับกระแสข่าวจากส่ือต่างๆ ท่ีว่ากลุ่มอุตสาหกรรมยานยนตมี์
แนวโน้มดีข้ึนนั้ น ในส่วนของบริษัทยังคงให้ความสําคัญต่อการติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจโลกและ
ภายในประเทศอย่างใกลชิ้ด เพื่อวางแผนการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัอย่างรอบคอบ ทั้งน้ีบริษทัยงัคงเนน้การ
จาํหน่ายผลิตภณัฑใ์หก้ลุ่มลูกคา้เป้าหมายซ่ึงกระจายอยูใ่นกว่า 25 กลุ่มอุตสาหกรรม เนน้นโยบายการตั้งราคาขาย
จากตน้ทุนบวกดว้ยกาํไรส่วนเพิ่ม และมุ่งเนน้ท่ีจะประกอบธุรกิจดว้ยความระมดัระวงั 

 ผูถื้อหุ้น นายเมืองทอง เสถียรศกัด์ิพงศ ์สอบถามเพ่ิมเติมเก่ียวกบัผลิตภณัฑท่ี์บริษทัจาํหน่ายใหก้บักลุ่มยานยนต์
เป็นผลิตภณัฑช์นิดใด 

 นางบุญทิพย ์ชา้งนิล กรรมการบริษทั / กรรมการบริหาร ไดช้ี้แจงว่ากลุ่มบริษทัมีฐานลูกคา้ในประเทศกว่า 3,000 
ราย กระจายอยูใ่นกว่า 25 กลุ่มอุตสาหกรรม หากในขณะนั้นกลุ่มอุตสาหกรรมใดท่ีมีการลงทุนบริษทัจะเนน้การ
ขายไปท่ีกลุ่มลูกคา้ในอุตสาหกรรมนั้นเป็นพิเศษ โดยผลิตภณัฑห์ลกัของกลุ่มบริษทัคือผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวกบัโลหะ 
และสําหรับกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์รายไดส่้วนใหญ่มาจากการจาํหน่ายผลิตภณัฑ์โลหะท่ีเก่ียวกบัอุปกรณ์
จดัเกบ็และลาํเลียง 

 ผูถื้อหุน้ นายอลมัพล เจริญกิจ สอบถามเก่ียวกบัเงินสดท่ีบริษทัมีอยูน่ั้นนอกจากการฝากธนาคารแลว้มีแนวโนม้จะ
นาํไปลงทุนดา้นอ่ืนอีกหรือไม่ มีเงินสดหมุนเวียนเป็นจาํนวนเท่าใด และอตัราผลตอบแทนของเงินฝากประจาํเป็น
อยา่งไร 

 นางบุญทิพย ์ช้างนิล กรรมการบริษทั / กรรมการบริหาร ไดช้ี้แจงว่าจากสถานการณ์เศรษฐกิจทั้งภายนอกและ
ภายในประเทศ ทาํให้บริษทัจาํเป็นตอ้งเน้นนโยบายการรักษาสภาพคล่อง โดยตอ้งมีการสํารองเงินสดไวเ้พื่อ
เตรียมความพร้อมรับมือกบัสถานการณ์ต่างๆ ท่ีไม่อาจคาดการณ์ได ้นอกจากน้ียงัตอ้งสาํรองเงินสดไวอี้ก 2 ส่วน
คือ สาํหรับเป็นเงินทุนหมุนเวียนและเงินลงทุนในอนาคตของกลุ่มบริษทั โดยจาํนวนเงินทุนหมุนเวียนนั้นข้ึนอยู่
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กบัฝ่ายจดัการประเมินตามแต่ละสถานการณ์ สาํหรับเงินฝากประจาํ 9 และ 13 เดือนมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.00 
และ 3.05 ต่อปี ตามลาํดบั โดยอตัราดอกเบ้ียดงักล่าวเป็นอตัราท่ียงัไม่ไดห้กัภาษี 

 ผูถื้อหุน้ นายเมืองทอง เสถียรศกัด์ิพงศ ์สอบถามเก่ียวกบัความคืบหนา้ของ CT Universal Company Limited และ
การเปล่ียนนโยบายการจ่ายเงินปันผล 

 นางบุญทิพย ์ชา้งนิล กรรมการบริษทั / กรรมการบริหาร ไดช้ี้แจงว่า CT Universal Company Limited เป็นการ
ลงทุนโดยบริษทั สยาม ไอโซ โปร จาํกดั ไดท้าํการจดทะเบียนอยูใ่นเขตบริหารพิเศษฮ่องกง ปัจจุบนัยงัมิไดมี้การ
เรียกชาํระค่าหุน้ ซ่ึงทางบริษทัอยู่ในระหว่างการติดตามดูสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบนั จึงมีผลต่อการกาํหนด
นโยบายการจ่ายเงินปันผลใหม่ เพราะบริษทัตอ้งใชจ่้ายอย่างรัดกุมและปฏิบติัตามนโยบายการรักษาสภาพคล่อง
อยา่งระมดัระวงัท่ีสุด 

 ผูถื้อหุน้ นายคมกริช พงศรั์ตนเดชาชยั แสดงความคิดเห็นเร่ืองท่ีบริษทัมีนโยบายในการรักษาสภาพคล่อง และมี
การสาํรองเงินสดไวเ้พ่ือการลงทุนในอนาคต หากปัจจุบนับริษทัยงัไม่สามารถแจง้ขอ้มูลหรือรายละเอียดได ้จะขอ
รอจนกวา่บริษทัจะมีขอ้มูลท่ีชดัเจนและแจง้ต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 คณะกรรมการบริษทัรับทราบ 
มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมพจิารณาแลว้มีมติใหอ้นุมติังบการเงินและงบการเงินรวมประจาํปีส้ินสุด วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2558 

ดว้ยคะแนนเสียง เห็นดว้ย 41 ราย จาํนวนเสียง 228,779,886 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่มีผูอ้อกเสียงไม่เห็นดว้ย และไม่มีผูง้ดออกเสียง 

วาระที ่4  พจิารณารับรองและอนุมตัิการจดัสรรกาํไร และการจ่ายเงนิปันผลประจาํปี 2557/2558 
ผูด้าํเนินการประชุมแจง้ให้ท่ีประชุมทราบว่าคณะกรรมการไดเ้สนอใหบ้ริษทั จ่ายเงินปันผลสาํหรับผลประกอบการปี 
2557/2558 ในอตัราหุ้นละ 0.12 บาท จาํนวน 300,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 36,000,000 บาท ตามนโยบายการ
จ่ายเงินปันผลของบริษทั ท่ีได้กาํหนดไวไ้ม่เกินร้อยละ 40 ของกาํไรสุทธิหลงัหักเงินสํารองตามกฎหมาย ทั้งน้ีการ
จ่ายเงินปันผลไม่เกินร้อยละ 40 คาํนวณมาจากกาํไรสุทธิของงบการเงินรวมจาํนวน 138,082,070 บาท ซ่ึงคณะกรรมการ
เห็นควรใหก้าํหนดวนัจ่ายเงินปันผลดงัน้ี 
 กาํหนดวนัปิดสมุดทะเบียนเพ่ือสิทธิรับเงินปันผล วนัศกุร์ท่ี 11 ธนัวาคม 2558 
 กาํหนดวนัจ่ายเงินปันผล วนัองัคารท่ี 29 ธนัวาคม 2558 

โดยอตัราเงินปันผลจ่ายเป็นไปตามนโยบายของบริษทัฯ ในการจ่ายเงินปันผล ผูไ้ดรั้บเงินปันผลจะไดรั้บเครดิตภาษี ซ่ึง
จ่ายจากกาํไรของกิจการท่ีตอ้งเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในอตัราร้อยละ 20 
ความเห็นคณะกรรมการ ผูถื้อหุน้สมควรอนุมติัการจดัสรรกาํไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2557/2558 ตามท่ี
คณะกรรมการเสนอและหากผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้สงสยัหรือขอ้ซกัถามกเ็ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมแสดงความคิดเห็นได ้

ความเห็นทีป่ระชุม 
 ผูถื้อหุ้น นายสันติ เต็มกุลเกียรติ สอบถามเก่ียวกบัสาเหตุท่ีบริษทัไดเ้ปล่ียนนโยบายการจ่ายเงินปันผลจากเดิม 

“ประมาณร้อยละ 40” เป็น “ไม่เกินร้อยละ 40” 
 นางบุญทิพย ์ชา้งนิล กรรมการบริษทั / กรรมการบริหาร ไดช้ี้แจงวา่เป็นไปตามนโยบายการรักษาสภาพคล่องของ

บริษทั ซ่ึงหากเศรษฐกิจมีการปรับตวัดีข้ึน บริษทัก็จะมีความพร้อมในการลงทุนเพราะมีสภาพคล่องท่ีรักษาไว ้
โดยการลงทุนในอนาคตก็จะข้ึนอยู่กบัความจาํเป็นและความเหมาะสม โดยอยู่ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีการดาํเนินการ
ดงักล่าวจะตอ้งก่อใหเ้กิดประโยชนสู์งสุดต่อผูถื้อหุน้ 
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 ผูถื้อหุน้ นายนรา ศรีเพชร ใหค้วามเห็นว่าเม่ือการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2557 ไดเ้คยเสนอแนะใหบ้ริษทั
จ่ายปันผลเป็นหุ้นหรือออกใบสาํคญัแสดงสิทธ์ิในการซ้ือหุน้สามญั (WARRANT) จึงขอฝากใหค้ณะกรรมการ
นาํไปพิจารณาอีกคร้ัง 

 คณะกรรมการรับทราบและจะนาํไปพิจารณา 
 ผูถื้อหุ้น นายเมืองทอง เสถียรศกัด์ิพงศ์ สอบถามเก่ียวกบัความถูกต้องของตวัเลขในบญัชีเงินฝากธนาคารของ

บริษทั จึงขอใหผู้ส้อบบญัชีของบริษทัเป็นผูช้ี้แจงรายละเอียดดงักล่าว 
 นางสาววนันิสา งามบวัทอง ผูส้อบบญัชีของบริษทั ไดช้ี้แจงว่ายอดเงินฝากในบญัชีเงินฝากธนาคารของบริษทัทุก

รายการและทุกประเภทมีความถูกตอ้ง เป็นจริงทุกประการ ซ่ึงในการตรวจสอบบญัชี ทางผูส้อบบญัชีไดมี้การ
ยนืยนัยอดเงินฝากในบญัชีธนาคารทุกบญัชีกบัธนาคารเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 

 ผูถื้อหุน้ นายอลมัพล เจริญกิจ สอบถามเก่ียวกบัการจ่ายเงินปันผล โดยยกตวัอยา่งการไม่จ่ายเงินปันผลของบริษทั
แห่งหน่ึงเพราะนาํเงินไปลงทุน จึงแสดงความคิดเห็นว่าหากบริษทัยงัไม่มีนโยบายในการลงทุนในตอนน้ี ขอให้
พิจารณาในการเพ่ิมอตัราเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ดว้ย 

 คณะกรรมการรับทราบ 
มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติให้ รับรองและอนุมติัการจดัสรรกาํไรและการจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2557/2558 ในอตัรา

หุน้ละ 0.12 บาท โดยมีรายละเอียดตามท่ีคณะกรรมการเสนอ 
ดว้ยคะแนนเสียง เห็นดว้ย 36 ราย จาํนวนเสียง 220,247,186 เสียง คิดเป็นร้อยละ 96.27 
ไม่เห็นดว้ย 5 ราย จาํนวนเสียง 8,532,700 เสียง คิดเป็นร้อยละ 3.73 
ไม่มีผูง้ดออกเสียง 

วาระที ่5  พจิารณาเลอืกตั้งและแต่งต้ังกรรมการใหม่แทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 
ผูด้าํเนินการประชุมแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบว่าตามขอ้บงัคบัของบริษทัไดก้าํหนดไวว้่าในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ทุกปี
จะตอ้งมีกรรมการท่ีออกจากตาํแหน่งจาํนวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด ซ่ึงในปีน้ีมีกรรมการท่ีตอ้งออกจากตาํแหน่ง
ตามวาระจาํนวน 2 ท่าน ดงัน้ี 

1)  นางภณิดา  ใชเ้ฮง กรรมการบริษทั / กรรมการบริหาร  
2)  นายภทัรธร ทศันสุวรรณ กรรมการอิสระ /  กรรมการตรวจสอบ 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการมีความเห็นว่าสมควรแต่งตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่านกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งต่ออีก
วาระ  ดงันั้น จึงขอใหผู้ถื้อหุน้แต่งตั้งกรรมการท่ีออกจากตาํแหน่งตามวาระกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งจาํนวน 2 ท่าน ดงัน้ี 

1)  นางภณิดา  ใชเ้ฮง กรรมการบริษทั / กรรมการบริหาร 
2)  นายภทัรธร ทศันสุวรรณ กรรมการอิสระ /  กรรมการตรวจสอบ 

ผูด้าํเนินการประชุมไดเ้รียนเชิญกรรมการท่ีออกตามวาระออกจากท่ีประชุม และไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบว่าในคร้ังน้ีทาง
บริษทัไดป้ระกาศลงในเวบ็ไซตข์องทางบริษทั ใหผู้ถื้อหุน้ท่ีมีรายช่ือเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2558 ในวนั
ปิดสมุดทะเบียน วนัท่ี 14 ตุลาคม 2558 มีสิทธิเสนอช่ือผูท่ี้มีคุณสมบติัเหมาะสมในการเป็นกรรมการ เพื่อเป็นตวัแทน
ของผูถื้อหุน้ต่อคณะกรรมการ ดว้ยวิธีการดงัต่อไปน้ี 

1. ส่งทางจดหมาย ท่ี 88/3 หมู่ท่ี 4 ถ.บายพาส ต.หนองไมแ้ดง อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 
2. ส่งทาง E-mail ท่ี city@wkpgroup.com 
3. โทรศพัทท่ี์หมายเลข 038-782064-68 
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โดยการเสนอช่ือผูท่ี้มีคุณสมบติัเหมาะสมในการเป็นกรรมการ เพื่อเป็นตวัแทนของผูถื้อหุน้ต่อคณะกรรมการ เร่ิมตน้ใน
วนัท่ี 4 กนัยายน 2558 และส้ินสุดในวนัท่ี 21 กนัยายน 2558 ผลปรากฏวา่ไม่มีท่านใดเสนอผา่นช่องทางท่ีบริษทักาํหนด 
ในวาระท่ี 5 น้ีผูด้าํเนินการประชุมขอใหล้งมติเป็นรายบุคคล และหากผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้สงสัยหรือขอ้ซกัถามก็เปิด
โอกาส ใหท่ี้ประชุมแสดงความคิดเห็นได ้ 
ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถาม จึงขอใหล้งมติ 

มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมพจิารณาแลว้มีมติให ้แต่งตั้งกรรมการท่ีออกจากตาํแหน่งตามวาระ จาํนวน 2 ท่าน กลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งต่อ
อีกวาระหน่ึง ดงัน้ี 

1) นางภณิดา ใชเ้ฮง   กรรมการบริษทั / กรรมการบริหาร 
 ผูถื้อหุน้จาํนวน 41 ราย จาํนวนเสียง 228,779,886 เสียง มีมติดงัน้ี 

 เห็นดว้ย จาํนวน 228,779,886 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
 ไม่มีผูอ้อกเสียงไม่เห็นดว้ย และไม่มีผูง้ดออกเสียง 

2) นายภทัรธร ทศันสุวรรณ   กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
 ผูถื้อหุน้จาํนวน 41 ราย จาํนวนเสียง 228,779,886 เสียง มีมติดงัน้ี 

 เห็นดว้ย จาํนวน 228,779,886 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
 ไม่มีผูอ้อกเสียงไม่เห็นดว้ย และไม่มีผูง้ดออกเสียง 

วาระที ่6  พจิารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจาํปี 2558/2559 
ผูด้าํเนินการประชุมแจง้ให้ท่ีประชุมทราบว่าเน่ืองจากในปีท่ีผ่านมา ผลการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัมีการปรับตวั
ลดลง ประกอบกับเศรษฐกิจยังคงอยู่ในภาวะชะลอตัว  บริษัทฯ  จึงเห็นสมควรท่ีจะกําหนดผลตอบแทนของ
คณะกรรมการบริษทัประจาํปี 2558/2559 ใหเ้ท่ากบัปี 2557/2558 ดงัน้ี 
 ค่าเบ้ียประชุมสาํหรับประธานกรรมการบริษทั คร้ังละ 18,500 บาท 
 ค่าเบ้ียประชุมสาํหรับประธานกรรมการตรวจสอบ คร้ังละ 18,500 บาท 
 ค่าเบ้ียประชุมสาํหรับกรรมการตรวจสอบ คร้ังละ 14,500 บาท 

ทั้งน้ีกรรมการบริษทัท่ีเป็นผูบ้ริหารดว้ยจะไม่ไดรั้บค่าเบ้ียประชุม เน่ืองจากไดรั้บผลตอบแทนเป็นเงินเดือนและโบนสั
แลว้   และหากผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้สงสัยหรือขอ้ซกัถามกเ็ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมแสดงความคิดเห็นได ้
ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถาม จึงขอใหล้งมติ 

มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมพจิารณาแลว้มีมติใหก้าํหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั ประจาํปี 2558/2559 ตามท่ีคณะกรรมการเสนอ 
ดว้ยคะแนนเสียง เห็นดว้ย 41 ราย จาํนวนเสียง 228,779,886 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่มีผูอ้อกเสียงไม่เห็นดว้ย และไม่มีผูง้ดออกเสียง 

วาระที ่7 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนประจาํปี 2558/2559 
ผูด้าํเนินการประชุมไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมทราบว่าตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั และขอ้บงัคบัของบริษทั ได้
กาํหนดใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทนสาํหรับผูส้อบบญัชีของบริษทัทุก
ปี  โดยคณะกรรมการบริษทัมีความเห็นใหแ้ต่งตั้งผูส้อบบญัชีแห่ง บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของ
บริษทั ประจาํปี 2558/2559 ดงัน้ี 

1)  นางสาววนันิสา งามบวัทอง ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 6838 หรือ   
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2)  นายธนะวฒิุ พิบลูยส์วสัด์ิ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 6699 หรือ  
3)  นางสาวธญัพร ตั้งธโนปจยั ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 9169 หรือ 
4)  นายพีระเดช พงษเ์สถียรศกัด์ิ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4752 หรือ 
5)  นายพจน ์อศัวสนัติชยั ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4891 หรือ 
6)  นางสาวสุลลิต อาดสวา่ง ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 7517 

โดยบริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั ไม่มีส่วนไดส่้วนเสียกบับริษทัฯและบริษทัยอ่ย แต่อยา่งใด จึงมีความเป็นอิสระใน
การตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ และมีการกาํหนดค่าตอบแทนรวมจาํนวน 1,335,000 บาท 
ซ่ึงเพิ่มข้ึนจากปี 2557/2558 ทั้งน้ีเน่ืองมาจากการปรับปรุงมาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะ
มีผลบงัคบัใชใ้นรอบปี 2558/2559 ซ่ึงจะทาํใหมี้ปริมาณงานตรวจสอบเพิ่มข้ึน 
หากผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้สงสยัหรือขอ้ซกัถามกเ็ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมแสดงความคิดเห็นได ้
ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถาม จึงขอใหล้งมติ 

มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติให้แต่งตั้งผูส้อบบญัชีแห่งบริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั ให้เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั
และกาํหนดค่าตอบแทนประจาํปี 2558/2559 จาํนวน 1,335,000 บาท ตามท่ีคณะกรรมการเสนอ 
ดว้ยคะแนนเสียง เห็นดว้ย 41 ราย จาํนวนเสียง 228,779,886 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่มีผูอ้อกเสียงไม่เห็นดว้ย และไม่มีผูง้ดออกเสียง  

วาระที ่8  เร่ืองอืน่ๆ (ถ้าม)ี 
ตามพระราชบญัญติักฎหมายบริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ.2535 กาํหนดไวว้่าในกรณีท่ีมีผูเ้สนอวาระอ่ืนๆ ในคร้ังน้ีตอ้งมีผู ้
ถือหุ้นซ่ึงนับจาํนวนหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายได้ทั้ งหมดคือ 100,000,000 หุ้น ซ่ึงมา
ประชุมเพื่อรับรองขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ ได ้และทางบริษทัไดป้ระกาศลงในเวบ็ไซตข์องทางบริษทัใหผู้ถื้อ
หุน้ท่ีมีรายช่ือเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2558 ในวนัปิดสมุดทะเบียนวนัท่ี 14 ตุลาคม 2558 มีสิทธิเสนอเพ่ิม
วาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2558 ต่อคณะกรรมการ ดว้ยวิธีการดงัต่อไปน้ี 

1. ส่งทางจดหมาย ท่ี 88/3 หมู่ท่ี 4 ถ.บายพาส ต.หนองไมแ้ดง อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 
2. ส่งทาง E-mail ท่ี city@wkpgroup.com 
3. โทรศพัทท่ี์หมายเลข 038-782064-68 

โดยการเสนอเพ่ิมวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2558 ต่อคณะกรรมการ เร่ิมในวนัท่ี 4 กนัยายน 2558 และ
ส้ินสุดในวนัท่ี 21 กนัยายน 2558 ผลปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอผ่านช่องทางท่ีบริษทักาํหนด และหากผูถื้อหุน้
ท่านใดมีขอ้สงสัยหรือขอ้ซกัถามกเ็ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมแสดงความคิดเห็นได ้ 
-ไม่มีผูเ้สนอเร่ืองพิจารณาในวาระอ่ืนๆ- 

ผูถื้อหุน้มีขอ้ซกัถามเพิม่เติมและมีการแสดงความคิดเห็นเพิม่เติมดงัน้ี 

ความเห็นทีป่ระชุม 
 ผูถื้อหุ้น นายสันติ เต็มกุลเกียรติ ไดส้อบถามเก่ียวกบัแนวโนม้รายไดข้องปี 2558/2559 และสภาวะเศรษฐกิจท่ี

เรียกวา่ New Normal นั้นมีความน่ากงัวลมากนอ้ยเพียงใด และฝากคณะกรรมการเร่ืองนโยบายการจ่ายเงินปันผล 
 นายอนุตร ตนัตราภรณ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ช้ีแจงในท่ีประชุมว่าสําหรับ New 

Normal นั้นเป็นบรรทดัฐานใหม่ ท่ีต่างไปจากเดิมอนัเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงทั้งทางดา้นโครงสร้างประชากร 
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เศรษฐกิจ และสังคม ทั้งภายในและต่างประเทศ ซ่ึงมีปัจจยัสําคญัท่ีส่งผลกระทบต่อองคก์ร และองคก์รจาํเป็นท่ี
ตอ้งทบทวนจุดยืน นโยบาย กลยุทธ์ และการทาํงานให้เป็นระบบมากข้ึน เพราะบรรทดัฐานใหม่จะเต็มไปดว้ย
อุปสรรคและความเส่ียง จึงจะตอ้งมีการเตรียมตวัและป้องกนัเพื่อใหบ้ริษทัไดรั้บผลกระทบนอ้ยท่ีสุด 

 นางบุญทิพย ์ชา้งนิล กรรมการบริษทั / กรรมการบริหาร ไดช้ี้แจงเพิ่มเติมเร่ืองแนวโนม้รายไดข้องปี 2558/2559 
ซ่ึงบริษทัไดป้ระเมินไวเ้ป็น 3 สถานการณ์ คือ 

 หากสถานการณ์และสภาพเศรษฐกิจของประเทศใกลเ้คียงกบัปี 2557/2558 รายไดจ้ากธุรกิจเดิมน่าจะ
ทรงตวัหรืออาจจะปรับตวัดีข้ึนเลก็นอ้ย โดยรายไดอ้าจจะปรับตวัเพ่ิมข้ึนประมาณมากกวา่หรือนอ้ยกวา่ร้อยละ 5 

 หากสถานการณ์และสภาพเศรษฐกิจของประเทศดีกว่าปี 2557/2558 อตัราการลงทุนในประเทศสูงข้ึน มี
การขยายการลงทุนของภาคธุรกิจ ภาครัฐ สถานการณ์การเมืองเป็นปกติมีความชดัเจน รายไดจ้ากธุรกิจเดิมน่าจะ
เติบโตดีข้ึน โดยมีรายไดอ้าจจะปรับตวัเพิม่ข้ึนประมาณมากกวา่หรือนอ้ยกวา่ร้อยละ 10 

 หากสถานการณ์และสภาพเศรษฐกิจของประเทศไม่ดี เป้าหมายของทางกลุ่มบริษทัคงต้องมีการ
ปรับเปล่ียนใหส้อดรับกบัสถานการณ์ในขณะนั้นอีกคร้ังหน่ึง 
สาํหรับในส่วนของเงินปันผลเฉพาะการนั้นทางคณะกรรมการรับทราบและจะนาํไปพิจารณา 

 ผูถื้อหุน้ นายอลมัพล เจริญกิจ ไดส้อบถามว่าบริษทัจะมีไป Opportunity Day เม่ือไหร่, มีแผนท่ีจะใหผู้ถื้อหุน้เขา้
เยีย่มชมโรงงานไดห้รือไม่, บริษทัไดมี้การจดัอนัดบัสภาวะการแขง่ขนัในกลุ่มธุรกิจประเภทเดียวกนัหรือไม่ 

 นางบุญทิพย ์ชา้งนิล กรรมการบริษทั / กรรมการบริหาร ไดช้ี้แจงรายละเอียดต่างๆ ดงัน้ี 
 ท่ีผา่นมาทางบริษทัไดเ้คยเขา้ร่วมกิจกรรม “บริษทัจดทะเบียนพบผูล้งทุน” (Opportunity Day) ท่ีทาง

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยจดัข้ึน บริษทัยงัคงมีแผนท่ีจะเขา้ร่วมกิจกรรมดังกล่าว ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัความ
เหมาะสมของเวลาและสถานการณ์ 

 สําหรับการเยี่ยมชมโรงงานนั้น ขอเรียนแจง้ใหท้ราบว่า ผลิตภณัฑท่ี์บริษทัผลิตใหก้บัลูกคา้นั้น หลาย
รายไดมี้การทาํสัญญาในการรักษาความลบัและห้ามเปิดเผยขอ้มูล หรือแมแ้ต่ใหบุ้คคลภายนอกเห็นช้ินงานหรือ
รูปแบบผลิตภณัฑ ์จึงตอ้งขออภยัท่ียงัไม่สามารถจดัใหมี้การเยีย่มชมโรงงานได ้

 ในส่วนของการจัดอนัดับในกลุ่มธุรกิจเดียวกันนั้ น ทางบริษทัไม่ได้มีการจัดอนัดับ เน่ืองจากไม่มี
ผูป้ระกอบการรายอ่ืนท่ีประกอบธุรกิจเหมือนกับกลุ่มบริษทัโดยตรง ซ่ึงกลุ่มบริษทัประกอบธุรกิจผลิตและ
จาํหน่ายผลิตภณัฑท่ี์ทาํจากโลหะและใหบ้ริการดา้นงานโลหะครบวงจร 

 ผูถื้อหุน้ นายเมืองทอง เสถียรศกัด์ิพงศ ์สอบถามเก่ียวกบัท่ีดินท่ีกลุ่มบริษทัซ้ือนั้นมีวตัถุประสงคเ์พื่ออะไร และขอ
ทราบขนาดและท่ีตั้งของท่ีดิน นอกจากน้ียงัไดแ้สดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการวางแผนธุรกิจของบริษทัว่าถา้แผน
ธุรกิจใดท่ีเกิน 3 ปี แลว้ยงัไม่มีความชดัเจน บริษทัควรมองหาแผนการลงทุนใหม่ จึงแนะนาํใหพ้ิจารณาเร่ืองการ
ลงทุนในตราสารทุน 

 นางบุญทิพย ์ชา้งนิล กรรมการบริษทั / กรรมการบริหาร ไดช้ี้แจงรายละเอียดต่างๆ ดงัน้ี 
 การซ้ือท่ีดินของกลุ่มบริษทันั้นมีวตัถุประสงคเ์พื่อไวใ้ชส้าํหรับประกอบกิจการของบริษทั แต่เน่ืองจาก

ในปัจจุบนัยงัมิไดมี้การระบุวตัถุประสงคท่ี์ชัดเจน จึงไดจ้ดัประเภทเป็นอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนไวก่้อน 
สาํหรับขนาดและท่ีตั้งของท่ีดินนั้นอาจจะยงัไม่สามารถใหข้อ้มูลได ้เน่ืองจากเป็นขอ้มูลของฝ่ายจดัการ หากมีการ
เปิดเผยไปอาจจะมีผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัได ้
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